

KHỞI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN...

(Tiếp theo trang 1)



Các vận động viên thi đấu môn cầu lông.

Ảnh: NGỌC TRÂM

công tác thi đua, khen thưởng cũng như các nội dung đã ký kết giao ước; đồng thời, tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị thành viên của khối tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch và nội dung giao ước thi đua đã ký kết; tổ chức rà soát các chỉ tiêu đăng ký thi đua trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cũng trong sáng ngày 6/8, khởi thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính - kinh tế - kỹ thuật tổ chức giao hữu thể thao ở bộ môn cầu lông đối nam và đối nữ với sự tham gia của 30 vận động viên là công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị là thành viên trong khối. Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đội nam và đối nữ.

VỤ THƯ Số vụ phạm pháp hình sự giảm 5,7% so với cùng kỳ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Vũ Thư (Ban Chỉ đạo 138) vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống tội phạm 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Toàn huyện xảy ra 66 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 81,8%, trọng án đạt 100%. Huyện không có băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động công khai, lộ lộ hành; không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được triển khai sâu rộng, tạo được sự vào cuộc, đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên, số vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục người chưa thành niên, đánh bạc qua mạng có xu hướng gia tăng tại địa bàn.

Những tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, kết hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

QUYNH LƯU

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/8

Thế giới: Hơn 589 triệu ca mắc Covid-19. Tính đến chiều ngày 7/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 589 triệu ca, trong đó hơn 6,43 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Đã tiêm hơn 248,6 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 1.381 ca mắc mới. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 8.589 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị 43 ca.

Trong ngày có 355.556 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 248,6 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 12,6 triệu mũi.

Thái Bình: Đã tiêm hơn 4,07 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân



Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Trong ngày, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thêm 11 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 38 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 6/8, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 4,07 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,93% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 100,57% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 141.665 trẻ, đạt hơn 68,44%.

TRẦN TUẤN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476

Phát huy hiệu quả mô hình tự quản tàu thuyền xã Nam Thịnh

Đội tự quản tàu thuyền xã Nam Thịnh (Tiền Hải) sau một thời gian hoạt động đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực cùng với các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BDBP) bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh trên tuyến biển của tỉnh và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.



Đồn Biên phòng Cửa Lân tặng áo phao cho thành viên đội tự quản tàu thuyền xã Nam Thịnh.

Xã Nam Thịnh hiện có 402 phương tiện với 1.026 lao động vươn khơi bám biển khai thác nguồn lợi thủy sản, trong đó đội tàu có công suất lớn, hoạt động dài ngày chiếm đa số. Những năm trước đây, tình hình an ninh trên biển tiềm ẩn nhiều phức tạp, các vụ trộm cắp ngư lưới cụ, tranh giành ngư trường thường xuyên xảy ra, đặc biệt xuất hiện tình trạng tàu cá của nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển của nước ta. Cùng với đó, ngư dân khai thác theo hướng tự phát, luôn giữ bí mật thông tin tọa độ, còn xảy ra tình trạng tranh chấp trong khai thác, tiêu thụ sản phẩm. Xuất phát từ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và nguyện vọng của ngư dân, năm 2016 đội tự quản tàu thuyền đoàn kết hỗ trợ nhau hoạt động trên biển, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển xã Nam Thịnh được thành lập. Đến nay, đội có 19 phương tiện với 85 thành viên, chia thành tổ tự quản gần bờ và xa bờ. Trong quá trình hoạt động, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần động viên đội tự quản tàu thuyền cũng cố, phát triển và hoạt động hiệu quả. Thiếu tá Nguyễn Đình Long, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: Lực lượng BDBP đã thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng và phát triển các mô hình đội tự quản tàu thuyền trên tuyến biển giới biển do đơn vị quản lý. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác biển phòng; hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không

theo quy định; tổ chức cho các chủ tàu thuyền và ngư dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật... Để có vũ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, tai nạn trên biển, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa, trao tặng cho các đội tự quản và ngư dân hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, hộp thuốc cấp cứu, phao cứu sinh các loại; vận động ngư dân lắp thiết bị định vị theo quy định, hướng dẫn các

kỹ năng sử dụng bộ đàm icom khi hành nghề trên biển, nâng cao ý thức trong phòng, chống thiên tai... Khi đi vào hoạt động, các thành viên trong đội đã phát huy tinh thần tự nguyện, tích cực, đoàn kết tham gia nắm bắt, phát hiện, cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, khai thác trái phép tài nguyên biển, đặc biệt là hoạt động xâm phạm chủ quyền của đất nước ngoài. Ông Đoàn Văn Hậu, thành viên

tổ xa bờ, đội tự quản tàu thuyền xã Nam Thịnh chia sẻ: Tàu của tôi có công suất lớn nên hoạt động khai thác xa bờ, ngư trường chủ yếu là vịnh Bắc Bộ, vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc và vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Khi bám biển dài ngày, các thành viên trong đội tự quản đã thường xuyên giữ thông tin liên lạc, tích cực giúp đỡ nhau về mọi mặt rất hiệu quả. Đặc biệt, khi quan sát thấy tàu nước ngoài có hành động xâm phạm chủ quyền, chúng tôi lập tức thông tin tới BDBP,

đồng thời báo vị trí, chủ động liên kết, hỗ trợ nhau, kiên quyết đấu tranh tuân thủ quy ước của vùng đánh cá chung, không để tàu lạ xâm phạm, gây hấn.

Trên biển, các thành viên trong đội rất tích cực lao động sản xuất, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau khi phương tiện gặp nạn, đoàn kết hòa giải hiệu quả các tranh chấp, va chạm; chia sẻ ngư trường, luống cá cùng khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản, chế biến và hỗ trợ tiêu thụ, góp phần giúp ngư dân nâng cao thu nhập. Cùng với đó, đội tự quản thường xuyên phối hợp với lực lượng BDBP tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh an toàn biển bãi cho bà con ngư dân yên tâm mỗi khi xuất nhập bến, mua bán thủy hải sản hoặc nghỉ đi biển trong dịp lễ, tết. Các thành viên cũng tham gia nhiều hoạt động quyền góp lương trợ, thăm hỏi đồng viên thương tật khó khăn, ủng hộ xây dựng nông thôn mới và các phong trào tại địa phương.

Ông Trần Văn Xương, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thịnh cho biết: Mô hình đội tự quản tàu thuyền với các thành viên đoàn kết, năng nổ, nhiệt tình qua thời gian hoạt động đã phát huy vai trò tích cực góp phần cùng với các đơn vị BDBP bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, sẵn sàng có động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ hoạt động của đội tự quản tàu thuyền xã Nam Thịnh thêm khẳng định tính hiệu quả của mô hình do BDBP xây dựng, gắn kết tình quân dân bền chặt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhiệm vụ công tác biển phòng trong tình hình mới.

TRINH CƯỜNG

Sẵn sàng giải đáp thắc mắc của thí sinh trực tiếp và qua điện thoại

(chinhphu.vn) - Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) hoạt động ổn định, giúp thí sinh đăng ký nguyện vọng thuận lợi. Các trường thường xuyên duy trì việc mở phòng máy tính có kết nối internet, phân công giáo viên trực, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trường để đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Các thí sinh đang trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, hạn cuối đến 17h ngày 20/8. Tất cả thí sinh đều phải đăng ký theo hình thức trực tuyến bằng cách đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ https://xacthuc.dichvucong.gov.vn.

Trong quá trình đăng ký



Ảnh minh họa

nguyện vọng xét tuyển, nếu gặp vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc, thí sinh có thể liên hệ tới số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 024.32181385

hoặc 024.32181386 hoặc 024.32293009 để được giải đáp. Thí sinh cũng có thể liên hệ qua email để được hỗ trợ: hotroxtuyencdspsvadh@moet.gov.vn.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành

Câu 6: Pháp luật có cho phép các căng tin, dịch vụ giải khát trong trường học được bán rượu, bia hay không?

Trả lời: Điều 22 Luật Giáo dục quy định uống rượu, bia là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục (khoản 4).

Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định cơ sở giáo dục là một trong những địa điểm không bán rượu, bia. Theo đó, các căng tin, dịch vụ giải khát được xây dựng, hoạt động phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh trong các trường học, cơ sở giáo dục không được bán rượu, bia.

Câu 7: Hiện nay trên thị trường rượu, bia vẫn còn tình trạng bán rượu, bia giả. Điều đó đã tác động đến hoạt động quản lý của Nhà nước, sự cạnh tranh và kinh doanh không lành

manh giữa các doanh nghiệp, đặc biệt còn gây tác hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Pháp luật quy định như thế nào nhằm phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả?

Trả lời: Điều 20 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định về việc phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo đó, rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều bị tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan có thẩm quyền phòng, chống rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an

toàn thực phẩm và rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Những hành vi vi phạm trong bán rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng; rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Câu 8: Khi rượu, bia được bán cho người chưa đủ 18 tuổi thì người bán có bị xử phạt hành chính hay không và mức xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 40, Điều 45 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và khoản 25, Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi bán sản phẩm rượu, cụ thể là hành vi bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi.

Ngoài hình phạt chính, hành vi vi phạm này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung, đó là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ sản phẩm rượu từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Câu 9: Pháp luật quy định những địa điểm công cộng nào không được uống rượu, bia?

Trả lời: Điều 3 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu,

bia quy định những địa điểm công cộng không được uống rượu, bia gồm có:

- Các địa điểm theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đó là các cơ sở y tế; cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; cơ sở bảo trợ xã hội; nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

- Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

- Nhà chờ xe buýt, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa cổ sử dụng rượu, bia.

(còn nữa)

LÊ THƯỜNG

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)